

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện
tại cuộc họp triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022**

Ngày 29/10/2021, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Võ Văn Đông, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện chủ trì cuộc họp triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Thiết Khiêm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Đình Chí, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng NVQS huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện báo cáo kết quả chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; ý kiến phát biểu, thảo luận của thành phần dự Hội nghị và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thiết Khiêm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Văn Đông, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong thời gian qua của Hội đồng NVQS huyện.

Nhìn chung trong thời gian qua, Hội đồng NVQS huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chủ động hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác chốt thực lực của các địa phương cơ bản ổn định, đảm bảo số lượng so với dự kiến chỉ tiêu tuyển quân của Chủ tịch UBND huyện; phương pháp tiên hành xét duyệt chính trị, chính sách, phân loại đối tượng tương đối chính xác, hạn chế được nhiều sai sót như tuổi đời, văn hóa, lai lịch chính trị và đạo đức; các địa phương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chốt thực lực vượt chỉ tiêu, công tác phát lệnh và chuẩn bị cho việc huy động công dân lên khám sức khỏe đạt kết quả cao nhất.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: tỷ lệ công dân trong độ tuổi vừa tốt nghiệp THPT chờ giấy nhập học, công dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc đi làm ăn xa ngoài tỉnh chiếm tỷ lệ khá cao; dự báo trong thời gian đến, diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công tác gọi khám và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chưa kiên quyết xử lý các vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

II. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban chỉ huy quân sự huyện:

Phối hợp với Trung tâm Y tế và phòng Y tế xây dựng kế hoạch khám sức khỏe NVQS năm 2022; tham mưu chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức huy động khám sức khỏe đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng và Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn Hội đồng NVQS xã, thị trấn về nắm chắc số lượng, điều kiện cụ thể và biện pháp gọi thanh niên vắng địa phương về khám sức khỏe NVQS trong điều kiện bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19.

Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đủ điều kiện nhập ngũ 2022; chủ trì phối hợp với công an huyện tham mưu đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm chống Lệnh gọi khám, Lệnh gọi nhập ngũ và các trường hợp khác theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của Hội đồng NVQS các xã, thị trấn; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Hội đồng NVQS huyện để định hướng, chỉ đạo thực hiện.

2. Công an huyện:

Phối hợp với Ban CHQS huyện, Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; tổ chức khám và kết luận tiêu chuẩn sức khỏe theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân; Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công dân đủ điều kiện nhập ngũ 2022 theo Luật số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội; theo dõi, xác lập hồ sơ và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp làm sai lệch kết quả khám sức khỏe NVQS, các trường hợp có dấu hiệu vi phạm chống Lệnh gọi khám, Lệnh gọi nhập ngũ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Y tế huyện

Chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện và phòng Y tế tổ chức khám sức khỏe theo kế hoạch khám sức khỏe NVQS năm 2022; bố trí nhân lực đảm bảo cho công tác sức khỏe và chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn đối với kết quả khám sức khỏe NVQS; chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tham mưu cho

Hội đồng NVQS các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác khám sức khỏe NVQS.

Lưu ý thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia khám sức khỏe.

4. Phòng Y tế huyện:

Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe NVQS chặt chẽ, đúng quy trình, khách quan và đảm bảo chất lượng. Tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch (*Thường trực*) Hội đồng nghĩa vụ huyện xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện khám sức khỏe, phúc tra sức khỏe.

Khẩn trương tham mưu phân bổ nguồn vắc xin ngừa Covid-19 cho các xã, thị trấn để ưu tiên tổ chức tiêm cho các công dân trong diện chốt thực lực, gọi khám sức khỏe NVQS năm 2022.

Tham mưu hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức cách ly số công dân có lệnh gọi khám đang làm việc, sinh sống ở các tỉnh, thành phố nằm trong vùng dịch về địa phương đúng quy định và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình khám theo Công văn số 5525/UBND-KGVX ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

5. Phòng VH TT, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện:

Hướng dẫn và tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Luật NVQS và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung tuyên truyền những nội dung: đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; tiêu chuẩn nhập ngũ về độ tuổi, trình độ văn hóa; Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

Phân công thành viên Hội đồng NVQS địa phương mình tăng cường bám nắm cơ sở, động viên gia đình, huy động công dân tham gia khám sức khỏe NVQS đảm bảo số lượng theo quy định. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt công tác khám sức khỏe NVQS theo kế hoạch hướng dẫn của Trung tâm Y tế huyện.

Khẩn trương triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho công dân trong diện chốt thực lực khi được phân bổ vắc xin. Nắm chắc số công dân hiện không có mặt tại địa phương đang làm việc, sinh sống ở tỉnh, thành phố khác báo cáo

Hội đồng NVQS huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện) cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Xác lập hồ sơ ban đầu, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ.

7. Các thành viên Hội đồng NVQS huyện

Chủ động phối hợp, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách; thường xuyên bám địa bàn, kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện những vấn đề phát sinh để kịp thời định hướng, chỉ đạo.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội huyện

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời đối với những biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và các thành viên Hội đồng NVQS huyện triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy,
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện;
- Thành viên Hội đồng NVQS huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- VPH: CVP, PCVP, CVNC;
- Lưu: VT, NC, QS (L55).

CHỦ TỊCH



Võ Văn Đông